

ข่าวสด

ฉบับประจำวันที 25 เม.ย. 2557 หน้า 1 : 14

พบรถตู้ทองสงฆ์ ส่งเงินบริจาค แก่งอาลัย-ไม้หนึ่ง

<p>‘ฮิวแมนไรท์’ คุกตักตี หัว ‘อุทขนวน’ เลือด! ‘แม่’ เตือนนปช.ระวัง อช.หวานแฉ่ข่มขู่หนัก มุ่งสอบโยงการเมือง</p>	<p>แก่งอาลัย ‘ไม้หนึ่ง ก.กุนที’ กวีประชาธิปไตย ไต่ยแน่่นวัดเสมียน นารี แก่นนำเสื้อแดง- นปช. เชื่อเหตุสังหาร โยงความขัดแย้งทาง การเมือง □ อ่านต่อหน้า 14</p>
---	---

● ไม้หนึ่ง □ ต่อจากหน้า 1

อย่างแน่นอน พร้อมเรียกร้องกองทัพออกมา เคลียร์ข้อสงสัย ขณะที่ ‘อาจารย์หวาน’ ซึ่งทำงานวิชาการด้วยกันในนามกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลเผยทั้งตัวเองและไม้หนึ่งโดยข่มขู่หนัก หลังการก่อตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน ด้านตำรวจตั้ง 4 ปมฆ่าโหด เร่งสอบเบาะแสใหม่ ‘แก๊งมาสด้า’ ต้องสงสัยที่คาดว่าอาจเป็นพาหนะของทีมนำ ด้าน ‘ทักษิณ’ ส่งพวงหรีดร่วมอาลัย พร้อมเตือนคนเสื้อแดงเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น องค์กรสิทธิมนุษยชนโลก ‘ฮิวแมนไรตส์วอตช์’ จี้ทางการไทยเร่งคลี่คลายคดียิงดับไม้หนึ่ง

● สุดเศร้า-รับศพไม้หนึ่ง

คดีคนร้ายอย่างน้อย 2 ราย สวมไอ้โม่ง ก่อเหตุใช้อาวุธปืน .45 ยิงนายภมล ดวง ผาสุก หรือ “ไม้หนึ่ง ก.กุนที” กวีประชาชนิปไทย แกนนำคนเสื้อแดงและกลุ่มปฏิญญาหน้าศาล เสียชีวิต เหตุเกิดช่วงบ่าย 23 เม.ย.ที่ผ่านมา บริเวณลานจอดรถร้านอาหารครกไม้ไทยลาว ซอยลาดปลาเค้า 24 แยก 2 แขวงจรเขี้ยว เขตลาดพร้าว กทม. ทั้งนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. แต่งตั้งพล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รองผบ.ตร. เข้ามาคุมคดีสังหารไม้หนึ่งแล้ว

ความคืบหน้าเวลา 11.00 น. วันที่ 24 เม.ย. ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจญาติและกลุ่มคนเสื้อแดงเดินทางมาติดต่อยังศพไม้หนึ่ง ก.กุนที บรรยายกาศเดิมไปด้วยความโศกเศร้าและเปิดเพลงร่วมไว้อาลัย

พล.ต.ต.พรชัย สุธีรคุณ ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า ทีมแพทย์ได้ทำการผ่าพิสูจน์ พบร่องรอยถูกยิงด้วยกระสุนปืน 1 นัด เข้าที่หน้าอกทะลุหัวใจและปอด เป็นเหตุให้เสียชีวิต

● ‘ทักษิณ’เตือนแดงระวัง

นายสุรพันธุ์ อัดถาวรค์ หรือ แรมโบ้อีสาน หนึ่งในแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เดินทางมารับศพไม้หนึ่งด้วย พร้อมระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากประเด็นการเมือง มั่นใจไม้หนึ่งไม่มีศัตรูที่ไหน เป็นเพียงศิลปินนักกวีไม่ใช่แนวฮาร์ดคอร์เหมือนตน คดีนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายบ้านเมือง กลุ่มคนเสื้อแดงเสียใจแต่ไม่ได้ทำให้ท้อและจะเดินหน้าต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยต่อไป แม้ต้องแลกด้วยชีวิต

“ในส่วนของกรณีชก กลุ่มคนเสื้อแดงจะระดมทุนมาช่วยครอบครัว ส่วนขององค์กรต่างๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือก็ว่าไปตามกฎหมาย และจะเสนอกับทางรัฐบาลว่าจะช่วยเหลือในด้านใดบ้าง นอกจากนี้ อดีต นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ทราบข่าวการเสียชีวิตของไม้หนึ่งแล้ว และเตือนว่าต่อไปนี้ให้กลุ่มคนเสื้อแดงระมัดระวังตัวมากขึ้น” นายสุรพันธุ์กล่าว

● ศอ.รส.สอบโยงการเมือง

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวถึงคดียิงไม้หนึ่ง ก.กุนที กวีเสื้อแดง ว่า ขณะนี้คดีดังกล่าวยังถือเป็นคดีอาญาทั่วไปที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจ ดีเอสไอเองยังไม่เข้าไปดำเนินการใดๆ นอกจากเก็บข้อมูลและข้อเท็จจริงเบื้องต้นไว้ แต่ในบทบาทของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ต้องเข้าไปดำเนินการและตรวจสอบหาเบาะแสวิเคราะห์มูลเหตุที่เชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรมรายนี้ ส่วนมูลเหตุของการฆาตกรรมจะเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองหรือไม่นั้น ยังเปิดเผยไม่ได้

● เพื่อไทยจับตาดังกรเก็บขยะฯ

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงว่า พรรคเพื่อไทย ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและประชาชนคนรักประชาธิปไตยที่ได้ต่อสู้ร่วมกับไม้หนึ่ง ก.กุนที มาโดยตลอด ส่วนสาเหตุมาจากเรื่องใดให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ เท่าที่ได้รู้จักผู้เสียชีวิตไม่เคยขัดแย้งกับใคร หนึ่ง สุขุม ตามลักษณะกวี อย่างไรก็ดีตาม จากระอยกระสุนที่ยิงเข้าป็นกลุ่ม เป็นลักษณะมืออาชีพอิสระและฝึกใช้อาวุธมาเป็นอย่างดี ดังนั้นความน่ากลัวคือไม้หนึ่งเป็นแกนนำเสื้อแดงคนแรกที่ถูกยิงตายกลางเมืองหลวงของประเทศในขณะที่มีพ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ซึ่งหากมาจากประเด็นการเมืองถือว่าการส่งสัญญาณอันตราย เพราะก่อนหน้านี้มีข่าวการตั้งทีมไล่ล่าตั้งค่าหัวแกนนำเสื้อแดงตั้งแต่ นายขวัญชัย ไพรพนา ประธานชมรมคนรักอุดรฯ ถูกยิง จนมาถึงไม้หนึ่ง

“เวลานี้คนเสื้อแดงตั้งข้อสงสัยในท่าทีขององค์กรเก็บขยะแผ่นดิน ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ เพราะเป็นการจัดตั้งกองกำลังทหารเก่าในวันเดียวกับไม้หนึ่งถูกยิง สิ่งที่น่าห่วงคือสถานการณ์หลังจากนี้จะรุนแรงมากขึ้น อนาคตจะอยู่กันอย่างไร กองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่ไม่ทราบฝ่ายจริงๆ ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหน ประเทศไทยอยู่ยากขึ้นทุกวัน ทุกฝ่ายต้องช่วยกันคลี่คลายสถานการณ์เร่งถอนพืนออกจากกองไฟ อย่าให้เหมือนเหตุการณ์ก่อน 6 ตุลาฯ 19 ที่เอนกศึกษา

ยังคงต้องหนีเข้าป่า เรื่องนี้ต้องเผาระวังถือเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนจนอาจนำไปสู่สงครามกลางเมือง” นายอนุสรณ์กล่าว

● ฮิวแมนไรตส์วอตช์ ‘ไม้หนึ่ง’

“ฮิวแมนไรตส์วอตช์” องค์กรเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชนระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ทางการไทยรีบสอบสวนกรณีการสังหารไม้หนึ่ง ก.กุนที กวีและนักเคลื่อนไหวเสื้อแดง ซึ่งมีบทบาทคัดค้านการใช้กฎหมาย ม.112 ในทันที

“การสังหารไม้หนึ่งอย่างโหดร้ายและอุกอาจ ทำให้สถานการณ์การเมืองของไทยเลวร้ายยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ไทยจำเป็นต้องสอบสวนและนำผู้ที่รับผิดชอบมาดำเนินคดีไม่ว่าการสอบสวนจะนำไปสู่ทิศทางใด” นายแบรด อัดัมส์ ผอ.ฮิวแมนไรตส์วอตช์ภาคพื้นเอเชีย กล่าว

แถลงการณ์ยังกล่าวถึงกรณีการคุกคามผู้ที่เรียกร้องให้แก้กฎหมายมาตราเดียวกันนี้ อาทิ นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ด้านประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งถูกคนร้ายไม่ทราบกลุ่มใช้อาวุธสงครามยิงเข้าบ้านและรถเมื่อ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา รวมถึงนายวรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแกนนำกลุ่มนิติราษฎร์ซึ่งถูกคนร้ายบุกขกหน้า เมื่อก.พ. 2555

ในแถลงการณ์ยังอ้างถึง “องค์กรเก็บขยะแห่งชาติ” ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมองผู้ต้องหาและนักโทษคดี ม.112 ว่าเป็น “ขยะ” ต้องถูกกำจัด

● ‘ริดา’แนะเสื้อแดงใช้สติ

เวลา 13.00 น. ที่อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว นปช.จัดแถลงข่าวในสถานการณ์พิเศษ โดยนางริดา โคจิราการ ที่ปรึกษา นปช. แถลงว่า ขอแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของไม้หนึ่ง อยากให้เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอุทาหรณ์สำหรับประชาชนผู้รักประชาธิปไตย แสดงให้เห็นว่าฝ่ายอำมาตย์มีความอาฆาตพยาบาท มีวาทกรรมแห่งการเกลียดชัง ใส่ร้ายป้ายสี จนสุดท้ายเปรียบคนไม่เป็นคน ขอเรียกร้องไปยังตำรวจและกองทัพให้หาข้อเท็จจริงให้กระจ่าง ส่วนกรณีนายขวัญชัย ไพรพนา ที่สามารถจับกุมคนร้ายได้ และมีพยานแน่นหนา ก็ต้องทำให้เกิดความชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายกับกลุ่มอื่นๆ ได้ จึงขอเรียกร้องให้สืบสวนทั้ง 2 กรณีให้ชัดเจน

● **ขอกองทัพอากาศสืบสวน**

ก่อนหน้านี เวลา 10.00 น. ที่เรือนจำชั่วคราวหลักสี่ นางศิวาให้สัมภาษณ์ว่าการยังไม่หนึ่ง เป็นเรื่องการเมือง ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว เพราะต้องการข่มขู่แกนนำ และคนเสื้อแดงให้หวาดกลัว สาเหตุที่ก่อเหตุอาจเป็นเพราะมองว่าหากจัดการกับแกนนำใหญ่อาจทำให้มวลชนลุกฮือ หรือมองว่าไม่หนึ่งเองเป็นแกนหลักของแกนนำแดง กลุ่มอิสระส่วนผู้ที่ก่อเหตุคนเชื่อว่าหากไม่ใช่กลุ่มทหารที่เป็นกลุ่มเดียวกับที่ก่อเหตุขบวนการชวัญชัย ไพรพนา แกนนำ นปช.อุดรธานี ก็อาจเป็น กลุ่มเก็บขยะแผ่นดินที่จัดตั้งขึ้นตามแนวคิดที่ต้องกวาดล้างได้ล้นเกินที่เห็นต่าง จึงขอให้ตำรวจติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีโดยเร็ว และให้ขอให้กองทัพออกมาเคลียร์ตัวเองในคดีนายชวัญชัยด้วย ก่อนที่สังคมจะสงสัยว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีไม่หนึ่ง

● **แหงใจ'เหริยอุทอง'รับผิดชอบ**

ด้านนพ.แหง โคจิราการ แกนนำนปช. กล่าวว่า ขอให้กับตำรวจสืบสวนถึงความ เป็นไปได้หลายกรณี คือ อาจเป็นทีมสังหารเดียวกับกรลอบฆ่า นายชวัญชัย แกนนำแดง อุดรฯ และขอให้เข้าไปสืบสวนสอบสวนกรณีมีคนของพล.ต.นพ.เหริยอุทอง แน่นหนา (ผอ.รพ. มงกุฎวิวัฒนะและผู้ก่อตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสังหารไม่หนึ่ง และขอให้พล.ต.นพ.เหริยอุทอง แสดงตัวรับผิดชอบต่อคนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว พร้อมกันนี้ขอให้ตำรวจสืบสวนอดีตกำนันชื่อย่อ "ต.เต่า" ซึ่งเป็นนักการเมืองชื่อดังของพรรคการเมืองดังในภาคใต้ และฝากถามกองทัพด้วยว่ามีหน้าที่ปกป้องชาติหรือไม่ เหตุใดจึงลดอำนาจไปปกป้องพล.ต.นพ.เหริยอุทอง รวมทั้งปกป้องพุทธอิสระ แกนนำ กปปส.แจ้งวัฒนะ

● **'เหลิม'เผย-เสียดทุกฝ่าย**

ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ร.ต.อ.เหลิม อยู่บำรุง ปฏิบัติหน้าที่รมว.แรงงาน ในฐานะผู้อำนวยการศอ. รส. กล่าวว่า คดีนี้จะเป็นเรื่องการเมืองหรือส่วนตัวยังฟันธงไม่ได้ ต้องรอรายงานก่อน ตนมีคำเตือนมาตลอด เป็นห่วงทุกคนที่

เกี่ยวข้องการเมืองไม่ใช่เฉพาะแกนนำคนเสื้อแดง เพราะรู้มาลึกๆ เมื่อพูดก็มาโจมตีว่าตนข่มขู่ บ้านคนยังถูกยิงแต่ไม่ไว้วางใจ ยิ่งแล้วยิ่งไป สืบรู้ก็แจ้งตำรวจ ถ้าไม่รู้แล้วไปแจ้งจะหาว่าสร้างฉาก อยากยิงไปยิงอีก โคนไปแล้ว 2 ลูก ที่บ้านคนตั้งแต่กรรยาอันคนรับใช้ พร้อมรับแถม 79

● **นครบาลเร่งสอบสวน**

ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ต.จิตติราช หนองหารพิทักษ์ รอง ผบ.ช.น. เผยความคืบหน้าทางคดีว่า ยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งวัตถุพยานและพยานในที่เกิดเหตุ จากการสอบถามพยานยังให้การไม่ตรงกัน เพราะระหว่างเกิดเหตุพยานที่เห็นเหตุการณ์ตกใจ บ้างก็ล้มตัวหรือหมอบและวิ่งหลบเข้าไปภายในร้านอาหาร ทำให้ตำรวจยังคงต้องตรวจสอบจากบริเวณที่เกิดเหตุในรายละเอียดต่างๆ ก่อน

● **ไล่เช็ก'วงจรปิด'หลายจุด**

ผู้สื่อข่าวถามว่า วัตถุพยานและพยานหลักฐานเพียงพอแล้วหรือไม่ พล.ต.ต.จิตติราชตอบว่า เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากคนร้ายปีดบังใบหน้าจึงจำเป็นต้องไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องซีซีทีวีบริเวณที่เกิดเหตุทั้งหมดและส่วนใหญ่จำเป็นต้องประสานช่วยชมร่วมในการตรวจสอบ รวมทั้งพยานบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังรอผลการตรวจหาวงจรสุณและพยานต้องสงสัยที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ

"คาดว่าคนร้ายที่ก่อเหตุยิงผู้ตายน่าจะมีมากกว่า 1 คน แต่ยังไม่ได้ว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่คน เนื่องจากส่วนใหญ่คดีลักษณะดังกล่าวต้องมีทั้งคนขี่เป้า คนขับรถ และคนขับรถพาหลบหนี อีกทั้งยังไม่สามารถสรุปได้ด้วยว่ามีปืนดังกล่าวเป็นมืออาชีพหรือไม่ เพราะช่วงเกิดเหตุผู้ตายเป็นเป้านิ่งและคนยิงก็ยิงมาจากตำแหน่งที่อยู่ในระยะใกล้ ใครก็ใช้อาวุธปืนยิงในระยะดังกล่าวได้ เชื่อว่าอีก 2-3 วันน่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้น" รอง ผบ.ช.น.กล่าว

● **ตั้ง 4 ปมสังหารโหด**

เวลา 13.00 น. ที่สน.โชคชัย ฝ่ายสืบสวนสอบสวนเรียกพยานแวคล้อม ผู้เห็นเหตุการณ์ รวมทั้งเพื่อนๆ ที่อยู่กับไม่หนึ่งในวันเกิดเหตุ พร้อมเพื่อนสนิทและญาติคนอื่นๆ มาสอบปากคำเพื่อหาเบาะแส

ต่อมา พ.ต.อ.นำเพชร ทรัพย์อุดม พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ สน.โชคชัย เปิดเผยว่า สอบปากคำพยานแวคล้อมและเพื่อนผู้ตายไปแล้ว 9 คน ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมาก อย่างไรก็ตาม จะเรียกพยานบุคคลผู้เห็นเหตุการณ์มาสอบเพิ่มเพื่อหาเบาะแสของรูปพรรณสัณฐานคนร้ายต่อไป

ด้านพ.ต.ท.นเรนทร์ เครื่องสนุก สว.สส.สน.โชคชัย กล่าวว่า ความคืบหน้ายังมีไม่มากนักขณะนี้กำลังได้คุณภาพกล้องวงจรปิด เพื่อวิเคราะห์หาเส้นทางหลบหนีของคนร้าย และดำเนินของยานพาหนะใช้ก่อเหตุ จากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดไปประชุมร่วมกับฝ่ายสอบสวนฝ่ายสืบสวน สน.โชคชัย ฝ่ายสืบสวน กก.สส.บก.น.4 และฝ่ายสืบสวนของบก.สส.บช.น. ซึ่งแบ่งทีมการทำงาน เชื่อว่าเมื่อนำข้อมูลมาประกอบกันน่าจะคืบหน้ามากขึ้น ถ้าสุดท้ายตั้งประเด็นสังหารแบบกว้างๆ ทั้งการเมืองขัดแย้งส่วนตัว เรื่องธุรกิจ และเรื่องชู้สาว เพราะผู้ตายยังมีอุปนิสัยค่อนข้างเจ้าชู้

● **'ไม่หนึ่ง'เตรียมเปิดวิทยูแดง**

รายงานข่าวจากชุดสืบสวนแจ้งว่า คนร้ายติดตามดูพฤติกรรมของไม่หนึ่ง ผู้ตาย จนแน่ชัดว่าโดยปกติมักมากินข้าวที่ร้านครกไม้ไทยลาวเป็นประจำ แต่ละสัปดาห์เข้ามากินอาหารที่ร้านแห่งนี้อย่างน้อย 2-3 ครั้ง และวางแผนมาเป็นอย่างดี จึงตัดสินใจลงมือสังหารอย่างถูกต้องช่วงกลางวันแสดๆ และวันเกิดเหตุผู้ตายนัดเพื่อนมาเซ็นสัญญาเกี่ยวกับการเปิดสถานีวิทยู ซึ่งผู้ตายเตรียมจะเปิดสถานีวิทยูเกี่ยวกับเสื้อแดงในพื้นที่กรุงเทพฯ นี้ จึงนัดเพื่อนเพื่อพูดคุยและเตรียมเอกสารมาเซ็นสัญญาเกี่ยวกับการเปิดคลื่นวิทยุที่ร้านดังกล่าว กระทั่งถูกมือปืนมาดักยิงระหว่างจะเดินทางออกจากร้านอาหารที่บริเวณสถานจอครก

● ‘สนามจิตต์’ชัด‘ส.นักเขียน’

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากไม้หนึ่งถูกลอบฆ่าเสียชีวิต “เสียดีย์” สนามจิตต์ บางสะพาน หรือนายเกษมศักดิ์ วงศ์รัฐปัญญา นักวิจารณ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับภาพยนตร์ และคอลัมนิสต์แถวหน้าของประเทศ โพสต์จดหมายเปิดผนึกผ่านเฟซบุ๊กลงวันที่ 23 เม.ย. เรียกร้องให้ผู้บริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ออกมาแสดงบทบาทและกำหนดแนวทางดำเนินการภายหลังเกิดเหตุ 2 คนร้ายบุกยิงไม้หนึ่ง มีเนื้อหาบางส่วนว่า จดหมายเปิดผนึก ถึง เจน สงสมพันธ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ในฐานะนักเขียนอาชีพ และเป็นสมาชิกตลอดชีวิต สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กรณียิงทิ้งไม้หนึ่ง ก.กุนที ไม่ใช่เรื่องเลื่องลือแฉอะไร อีกต่อไป มันเป็นเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเขียนไทย จุดยืนทางการเมืองเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล ไม่ใช่เหตุที่จะทำให้สมาคมไม่ทำอะไรเลย

“ถ้ากรรมการบริหารชุดปัจจุบันเลือกที่จะอยู่ข้างเหลือง แล้วมองว่าไอ้หนึ่งไม้หนึ่งเป็นแดง ถ้าสมาคมไม่ทำอะไรเลยก็ขอได้รับการประณาม ต้องมีมาตรการที่ชัดเจนและเห็นผลในทางปฏิบัติต่อกรณีนี้จะรอด อยู่ถึงขั้นต้องให้นักเขียนไทยต้องแบ่งข้างยังกันอย่างที่กู้อามาตลอด.แถมแล้ว ลูกยังเรียนไม่จบ ขี้เกียจเลือกข้างอีกรอบ ถ้าสมาคมนักเขียน ไม่ทำอะไรเลยก็คงต้องลาออกกัน นี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว มันเรื่องหลักการ” สนามจิตต์ ระบุ

● โธ่แถลงการณ์ประณาม

ต่อมาวันที่ 24 เม.ย. สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเผยแพร่แถลงการณ์ผ่านหน้าเฟซบุ๊ก และเว็บ thaiwriterassociation.org ใจความว่า “จากที่ปรากฏเหตุคนร้ายบุกสังหารนายอืด อิศรานาวี หรือนายกมล ดวงผาสุก หรือกวีเจ้าของนามปากกา ไม้หนึ่ง ก.กุนที นับเป็นการกระทำอุกอาจ รุนแรง องค์กรเครือข่ายนักเขียน อันประกอบด้วย สมาคมนักเขียนฯ สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย และเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจและประณามต่อการกระทำ ไม้หนึ่งกรณีใดๆ ด้วยความรุนแรง ไม้หนึ่ง ก.กุนที มีทั้งบทบาทส่วนตัว บทบาทการเมือง และทัศนคติที่แสดงผ่านงานเขียนซึ่งได้ปรากฏต่อสาธารณชนในสถานการณ์ปัจจุบัน องค์กรวรรณกรรมจึงขอเรียกร้องให้ตำรวจเร่งดำเนินคดีให้ปรากฏข้อเท็จจริงและความเป็นธรรม”

● ‘บินหลา’หัวนักกระทบสังคมนักเขียน

นายวุฒิชัย ชุ่มสนิท หรือ “บินหลา สันกาลาคีรี” นักเขียนและบรรณาธิการนิตยสารไรเตอร์ กล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตของไม้หนึ่งว่า เสรีภาพการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน ไม่เฉพาะนักเขียน การแสดงออกนี้ย่อมเต็มไปด้วยความแตกต่างทางความคิด เป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้คนจะแสดงออก และเป็นเรื่องธรรมดาที่คิดเห็นต่างกัน ถ้าเราไม่เชื่อใน 2 ข้อนี้สังคมก็ไม่ใช่เป็นอารยธรรม

บินหลากล่าวอีกว่า กรณีไม้หนึ่งเป็นเรื่องเศร้าสำหรับสังคมนี้ เราคิดว่าเราเติบโตระดับหนึ่ง แต่จริงๆ แล้วยังมีการใช้ความรุนแรงต่อกัน ตนไม่รู้ว่าจะสมาคมนักเขียนฯ ควรแสดงบทบาทอย่างไรหรือไม่ แต่นักเขียนแต่ละคนต้องมีความรู้สึกสะท้อนใจ ไม่สบายใจกับเรื่องนี้ ไม่ว่าทัศนคติทางการเมืองของบุคคลนั้นจะเป็นอย่างไร ตนไม่ได้ปักใจเชื่อแล้วว่าไม้หนึ่งถูกฆ่าเพราะข้อเขียนเกี่ยวกับการเมือง แต่ก็เชื่ออย่างที่หลายๆ คนเชื่อว่าไม่น่าจะมีเหตุผลอื่น เมื่อไหร่ที่นักเขียนแสดงออกทางการเมืองแล้วถูกปิดปาก สังคมไทยจะเป็นสังคมไม่มีทางออก

● พบเบาะแสรอดผู้ต้องสงสัย

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) วันที่ 24 เม.ย. พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. ให้สัมภาษณ์ว่า คดีนี้ตนยืนยันตลอดเวลาคือหากเราไม่สามารถยืนยันว่าใครเป็นผู้กระทำความคิดได้ เราคงไม่สามารถสรุปว่าบุบสังหารมาจากสาเหตุส่วนตัว หรือการเมือง

เมื่อถามว่าไม้หนึ่งมีบทบาทในกลุ่มเสื้อแดง จึงอาจตกเป็นเป้าจากฝ่ายตรงข้ามหรือไม่ รอง ผบ.ตร.ชี้ว่า จากแนวทางการสืบสวนเฉพาะพฤติกรรมบุคคลของผู้ตายยังไม่มีพยานหลักฐานที่ยืนยันได้แน่ชัดว่าเป็นเป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามที่จะมาทำร้าย อย่างไรก็ตาม คดีเริ่มมีเบาะแส โดยล่าสุดมีรายงานว่าพบรถผู้ต้องสงสัยมาจอดใกล้ที่เกิดเหตุ ซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบรถต้องสงสัยคันนี้ ซึ่งหากยืนยันรถได้จะนำไปสู่การจับกุมตัวบุคคลต่อไป

ทั้งนี้ ในวันเกิดเหตุเมื่อไม้หนึ่งเข้าไปนั่งในรถกระบะ วิครอส ซึ่งจอดตรงลานจอดรถครกไม้ไทยลาวแล้ว มือปืนก็บุกมายิงทะลุกระจกด้านหน้ารถ กระสุนพุ่งเจาะเข้าหน้าอกกวีแดงจนเสียชีวิต ขณะที่ชุดสอบสวนเผยว่ารถต้องสงสัยเป็นเก๋งมาสด้าของคนขี่เป้าที่มาฝ่าฝืนการจราจร

● ภรรยา-ลูกยังซ็อก

เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพเพิ่มขึ้น นำโดยนางรุจิรา ภรรยาไม้หนึ่ง พาบุตรชายทั้ง 2 คน ได้แก่ ด.ช.เอ (นามสมมติ) อายุ 11 ขวบ และด.ช.บี (นามสมมติ) อายุ 9 ขวบ โดยนางรุจิรากล่าวว่า ตั้งใจพาลูกมาหาพ่อเพื่อให้ทราบว่าพ่อได้จากไปแล้ว ตอนแรกโกหกลูกว่าพ่อเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ แต่เมื่อลูกมาถึงวัดจึงทราบว่าพ่อถูกยิง เมื่อทราบข่าวลูกชายทั้งสองมีอาการซึมเศร้าลงไป แต่ยังมีอาการเข้มแข็งไม่ได้ร้องไห้ ส่วนรายละเอียด ด้านอื่นยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์เวลานี้

ด้านนายทิพย์ ดวงผาสุก อายุ 73 ปี บิดาไม้หนึ่ง กล่าวด้วยเสียงสั่นเครือว่า ตนพร้อมด้วยนางสมหมาย อายุ 68 ปี แม่ของไม้หนึ่งบ้านอยู่ที่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พบกับไม้หนึ่งครั้งสุดท้ายเมื่อเทศกาลปีใหม่ 2557 โดยไม้หนึ่งได้พาภรรยาและลูกมาหาตนปกติแล้วไม่ค่อยได้พบกันมาหลายปี และไม่ทราบว่าไม้หนึ่งเคลื่อนไหวทางการเมืองกับคนเสื้อแดง ทราบเพียงว่าไม้หนึ่งเป็นกวีนักเขียน เมื่อทราบว่าลูกชายถูกยิงเพราะเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ตกใจ ออกมาให้ตำรวจช่วยหาตัวคนร้ายโดยเร็ว

● ลูกพระยาพหลฯ-เคารพศพ

พล.ต.พุทธิชาติ พลพยุหเสนา บุตรชายพระยาพหลพลพยุหเสนา อดีตหัวหน้าคณะราษฎร และอดีตนายก กล่าวถึง เดินทางมาเพื่อเคารพศพไม้หนึ่ง เนื่องจากเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และด้วยความสนิทสนมกันมานานแล้วมักพบเจอกันตามร้านอาหารฮังทลี ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นประจำทุกอาทิตย์ ก่อนจะมีเหตุการณ์ทางการเมืองรุนแรง เมื่อปี 2552-2553 เมื่อตอนจัดงานฉลองวันชาติวันที่ 24 มิ.ย.ปีที่ผ่านมามีไม้หนึ่งและ อ.สุดาเป็นผู้ไปชวนตนเองถึงที่บ้านและไม่ได้เจอกันอีก จนมาทราบข่าวล่าสุดว่าไม้หนึ่งถูกยิง เสียใจมากที่นักเขียนฝ่ายประชาธิปไตยถูกฝ่ายเผด็จการทำร้ายอย่างป่าเถื่อน จากนั้นไปขอให้นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคนอื่นๆ จงเข้มแข็ง อย่างงานต่อเผด็จการ



สืบแสบข่าห่างยงไม้หน่ง ท้วงกลาง นบช.แห่รคาน่าแน่นวด

ทิมสืบได้เต้าจยย.มือป็น
'แดง'เชือบบวนการไล่ล่า
ศอ.รล.ห้อง80แกนมือบ
'ตุ๋'นัด6พค.ชุมนุมอักษะ

'ตุ๋'นัด 6 พ.ค.ชุมนุมใหญ่ถนนอักษะ ลั่นต่องร้อองค์กร
อิสระให้เป็นกลาง (อ่านต่อหน้า 13)

ต่อจากหน้า 1

ยิงไม้หนึ่ง

'เอก'คุมคดียิง'ไม้หนึ่ง'

พ.ต.อ.หญิง วิษณุชยากร นิชาบวร รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) แถลงผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปภ.ตร.) มี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 24 เมษายน ว่า พล.ต.อ.อดุลย์มอบหมายให้ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. เร่งรัดติดตามคดีคนร้ายยิงนายกมล ดวงผาสุก หรือไม้หนึ่ง ก.ก.ท.ท. กวีเสียด และแกนนำกลุ่มปฏิญญาหน้าศาล เสียชีวิตที่ลานจอดรถร้านอาหารครกไม้ไทยลาว ซอยลาดปลาเค้า 24 เขตลาดพร้าว กทม. เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา

ด้าน พล.ต.อ.เอกกล่าวว่า คดีนี้เริ่มมีเบาะแสล่าสุดมีรายงานว่าพบรถตู้ต้องสงสัยมาจอดบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุ ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบรถต้องสงสัยคันนี้ หากสามารถยืนยันได้จะนำไปสู่การจับกุมตัวคนร้ายต่อไป

พล.ต.ต.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ รอง ผบ.ชน. กล่าวว่า สั่งการให้ชุดสืบสวนเน้นตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุเป็นหลัก รวบรวมพยานหลักฐานและพยานบุคคล เช่น คนดูแลรถ ลูกจ้างในร้าน รวมถึงการสรุปข้อมูลต่างๆ เพราะพยานหลายปากยังให้การคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันอยู่ ส่วนการสอบปากคำพยานที่มาที่ร้านอาหารกับนายกมล ไม่ค่อยเป็นประโยชน์ เพราะขณะเกิดเหตุตกใจกลัวและหลบหนีคนร้าย จึงจดจำอะไรไม่ได้มาก

ได้เบาะแสจยย.คนร้าย

"ให้ชุดสืบสวนหาเบาะแสพยานหลักฐานเพิ่มเติม และตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุ เพื่อหาเบาะแสคนร้าย ที่อาจจะเห็นใบหน้าคนร้ายก่อนสวมหมวกกันน็อกหรือสวมหน้ากากกันลม ขณะนี้พอได้เบาะแสเรื่องรถจักรยานยนต์ของคนร้ายแล้ว" พล.ต.ต.ฐิติราชกล่าว

พล.ต.ต.ฐิติราชกล่าวว่า ส่วนการตั้งประเด็นการสังหาร ต้องสอบปากคำและขอข้อมูลจากเพื่อน บุคคลใกล้ชิด และครอบครัวนายกมล จึงจะนำข้อมูลมาตั้งประเด็นว่า น่าจะมาจากเรื่องอะไร จากนั้นชุดสืบสวนจะตรวจสอบที่ละประเด็น เบื้องต้นตั้งประเด็นไว้ทั้งเรื่องส่วนตัว และเรื่องการเมือง รวมทั้งตรวจสอบด้วยว่า ผลงานการเขียนที่ผ่านมามีการพาดพิงกับใครหรือไม่ ขณะที่แนวทางการสืบสวนคนร้ายน่าจะมากกว่า 1 คน แผนประทุษกรรมน่าจะมีความซับซ้อน คนส่งสัญญาณคนชี้รถจักรยานยนต์ให้มือปืนและพาหลบหนี คาดว่าภายใน 2-3 วัน คดีน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น

ข่าวแจ้งว่า จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า คนร้ายใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นโซนิค สีบรอนซ์ขาว ไม่ใช่ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นโซนิค สีบรอนซ์เงิน ตามที่พยานให้การ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนติดตามเจ้าของรถ เพื่อขยายผลจับกุมคนร้ายต่อไป

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังพบว่าหลังเกิดเหตุยิงนายกมลแล้วยังมีรถยนต์ยี่ห้อมาสด้าจอดอยู่ในที่เกิดเหตุ 1 คัน ซึ่งกำลังตรวจสอบว่าเป็นรถของใคร เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่

ตร.ตั้ง4ประเด็นสังหาร

พ.ต.อ.น้ำเพชร ทรัพย์อุดม พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ (พงส.พท.) สน.โชคชัย เปิดเผยว่า ขณะนี้สอบปากคำพยานแวดล้อมและเพื่อนผู้ตายไปแล้วกว่า 9 ปาก ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และจะเรียกพยานมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกหลายปาก โดยมีพยานหลายคนเห็นเหตุการณ์ชัดเจน แต่เพื่อความปลอดภัยของพยานเหล่านี้ไม่ประสงค์ที่จะแสดงตัว

พ.ต.ท.เรนทร์ เครื่องสนุก สว.สส.สน.โชคชัย กล่าวว่า ขณะนี้กำลังไล่ดูกล้องวงจรปิดที่ได้มาจำนวนหลายจุดให้ละเอียด เพื่อวิเคราะห์และหาเบาะแส รวมทั้งเส้นทางการหลบหนีของคนร้าย รวมถึงตำแหน่งพยานพยานที่ใช้ก่อเหตุ ส่วนประเด็นการสืบสวนคดีคล้ายคดีตั้งไว้กว้างๆ ทั้งเรื่องการเมือง ความขัดแย้งส่วนตัว เรื่องธุรกิจ และเรื่องชู้สาว เพราะผู้ตายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดง และยังมีอุปนิสัยค่อนข้างเจ้าชู้

เผยเตรียมเปิดวิหิตูแดง

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการสืบสวนสอบสวนคดีคล้ายคดี ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้ สน.โชคชัย ติดตามพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ กก.สส.ภ.น.4 ติดตามตรวจสอบกล้องวงจรปิดและ บก.สส.บ.ชน.ตรวจสอบประเด็นความขัดแย้งกลุ่มมือปืนรับจ้าง ตลอดจนตรวจแผนประทุษกรรมที่คนร้ายก่อเหตุเพื่อเทียบเคียงกับคดีอื่นๆ

รายงานด้านการสืบสวนเชื่อว่า คนร้ายที่ก่อเหตุได้ตามดูพฤติกรรมของผู้ตายจนแน่ชัดว่า จะเดินทางไปไหนทำอะไร และมีสถานที่ใดที่ไปเป็นประจำ ประกอบกับมีการวางแผนมาอย่างดี แต่

ตัดสินใจลงมือสังหารอย่างอุกอาจในช่วงกลางวัน แสงๆ และมีผู้คนเห็นเหตุการณ์เยอะ อาจเป็นเพราะสบโอกาสพอดี

"วันเกิดเหตุผู้ตายนัดเพื่อนมาเซ็นสัญญาเกี่ยวกับการเปิดสถานีวิทยุ ผู้ตายเตรียมจะเปิดสถานีวิทยุเกี่ยวกับเสื้อแดงในพื้นที่กรุงเทพฯ เร็วๆ นี้" แหล่งข่าวกล่าว

นปช.ร่ำไห้รับศพ'กวีแดง'

ที่สถานบันเทิงเวทียา โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อเวลา 11.00 น. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) นำมวลชนคนเสื้อแดงประมาณ 50 คน พร้อมญาติของนายกมล มารับศพนายกมล เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดเสมียนนารี ย่านพระชานิวคณ์ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าโศก คนเสื้อแดงต่างร่ำไห้อาลัย และระหว่างที่นำศพขึ้นรถ "หน้อย พระราม 9" หนึ่งในคนเสื้อแดง ได้นำมวลชนร้องเพลง "นักร้องลูกลิ้น" ทำให้คนเสื้อแดงหลายคนถึงกับหลังน้ำตา

นายสุภรณ์กล่าวว่า สนทสนมกับนายกมล เคยหลบไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน และร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมา ส่วนตัวนั้นใจว่านายกมลไม่มีศัตรูจากด้านอื่นแน่นอน เพราะนิสัยส่วนตัวเป็นคนเรียบร้อย ไม่นิยมความรุนแรง สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนและคนเสื้อแดงฝั่งตรง เป็นเรื่องของการเมือง แต่จะเป็นฝีมือของกลุ่มใดนั้นปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการขยายผลติดตาม เพื่อนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้

'แม่'ให้แกนแดงระวังตัว

"เรื่องนี้ทำให้ชาวเสื้อแดงเสียใจมาก แต่ไม่ทำให้พวกเราท้อ พวกเราจะเดินหน้าต่อสู้ประชาธิปไตย ถึงแม้จะต้องแลกด้วยเลือดเนื้อหรือสูญเสียชีวิตอีกสักเท่าไร ก็ไม่สามารถทำให้อุดมการณ์ หรือจุดยืนการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของพี่น้องเราลดทอน หรือทอดถอยลงไปได้ ยิ่งมาทำกับคนเสื้อแดงคนที่รักประชาธิปไตยมากเท่าไร หมายความว่าได้ทำให้พลังของคนเสื้อแดงที่รักประชาธิปไตยแข็งแกร่งมากขึ้น เราไม่มีวันอ่อนแอ ไม่มีวันแพ้ และเราไม่มีวันสยบต่ออำนาจความชั่วร้ายอย่างเด็ดขาด" นายสุภรณ์กล่าว

นายสุภรณ์กล่าวว่า คนเสื้อแดงจะระดมทุนมาช่วยครอบครัวของผู้ตาย โดยคนเสื้อแดงจะไม่ทอดทิ้งกันแน่นอน เรื่องคดีความนั้นไม่ยอมอยู่แล้ว จะเร่งรัดให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งขยายผลเพื่อนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีและขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสังหาร ทั้งนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ทราบข่าวแล้ว และได้ฝากถึงแกนนำคนเสื้อแดงทุกคนว่า ให้ดูแลความปลอดภัยของตัวเองให้ดีที่สุด

อ่านบทกวีอาลัยหน้าศาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเคลื่อนขบวนศพนายกมล มาตามถนนรัชดาภิเษก แต่ก่อนถึงบริเวณหน้าศาลอาญา ได้เกิดความซุลมุนเล็กน้อย โดยมีการสั่งให้หยุดขบวน จากนั้นมีมวลชนเสื้อแดงหลายสิบคน ร้องรำทำเพลงไม่ฟังตรงข้าม (ฝั่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา) จากนั้นมีการตะโกนบอกให้มวลชนที่เหลือกลับขึ้นรถ จากการสอบถามพบว่า มีผู้พบเห็นชายยืนอยู่บนสะพานลอย ยิงวัตถุบางอย่างลงมายังขบวนและวิ่งหลบหนีไปลงสะพานลอยฝั่งรัชดาฯฯฯ

ต่อมาเวลา 12.40 น. ขบวนศพได้หยุดบริเวณหน้าศาลอาญา และ น.ส.สุตา รังกุพันธ์ หรืออาจารย์หวาน อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แกนนำกลุ่มปฏิญญาหน้าศาล ได้ลงจากรถไปอ่านบทกวี ประมาณ 15 นาที เพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปของไม้หนึ่ง

'อ.สุตา'วอนยุติโหดเหี้ยม

น.ส.สุตา ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ขณะนายกมลถูกยิงเสียชีวิต กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการเมืองอย่างแน่นอน เนื่องจากนิสัยของผู้ตายเป็นคนโอบอ้อมอารี รักเพื่อนฝูง ไม่มีศัตรูที่ไหน ที่ผ่านมามักต่อสู้เพื่อนักโทษทางการเมืองโดยไม่เลือกสีเลือกฝ่าย จึงไม่จำเป็นศัตรูส่วนตัว โดยก่อนหน้านั้นตนพอรู้มาบ้างถึงข่าวลือว่า จะมี

การลอบสังหารแกนนำ จากฝ่ายที่ไม่ต้องการเห็น ประชาธิปไตย และขอให้เรียกนายกมล หรือไม่ว่า "ประชาธิปไตยพิทักษ์ไทย" เพราะเป็นคำที่ไม่หนึ่งคิดขึ้น แม้ไม่ว่าหนึ่งจะเป็นนักต่อสู้สายพิราบ เป็นกวี แต่ที่โดนสังหารนั้นน่าจะเพราะความคิดเห็นของไม่ว่าหนึ่งเดียวคม และเป็นอันตรายต่อการกระทำที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

"ขอให้การกระทำอันโหดเหี้ยมเหล่านี้ยุติลง และให้มีการเลือกตั้ง มีรัฐสภาที่มีผู้แทนจากประชาชนอย่างแท้จริง ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ควรจะพาประเทศออกจากวิกฤตกลับไปสู่ทางตัน ไม่ว่าจะเป็นคราเล รัฐธรรมนูญ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพราะหากไม่ร่วมกันหาทางออก อาจเกิดความรุนแรงอย่างที่ไม่หนึ่งโดนขึ้นอีก" น.ส.สุตา กล่าว

'แดง-ดำ' ปรึบวัดเสมียนนารี

เวลา 13.14 น. มีการเคลื่อนศพนายกมลมาถึงศาลา 1 วัดเสมียนนารี มีประชาชนประมาณ 50 คน มารอรับศพ โดยส่วนใหญ่แต่งกายด้วยเสื้อสีแดง หรือดำสลับแดง หรือดำเพียงอย่างเดียว ขณะที่นายกิตติศักดิ์ จันทร์เปล่ง ได้พาหน้าขาวและปากแดง เขียนที่หน้าผากด้วยตัวอักษรสีดำว่า "ขออาลัย" และชวนป้ายกระดาษข้อความว่า สดุดีกวีวีรชนประชาธิปไตยคนกล้า จากหุ่นแดงนั่งบนบงแก้อี๋ ทั้งนี้ ได้มีการตะโกนชื่อ "ไม่ว่าหนึ่ง" ดังทั่ววัด โดยนายกิตติศักดิ์ตะโกนคำว่า "กรี" ขณะที่มวลชนตอบรับว่า "ไม่ว่าหนึ่ง" เป็นจังหวะ ทั้งนี้ มีแกนนำเสื้อแดง เพื่อนนักเขียน และเพื่อนสนิทมาร่วมรับศพ เช่น นางดารณี ชาญเชิงศิลป์กุล น.ส.สุตา รั้งกฤษณ์ หรืออาจารย์หวน อาจารย์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แกนนำกลุ่มปฏิญญาหน้าศาล นายวรพจน์ พันธุ์พงศ์ เวลา 15.00 น. ผู้มาร่วมงานเริ่มทยอยรดน้ำศพ นายกมล ทั้งนี้ ได้มีกำหนดบำเพ็ญกุศลระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน โดยสวดพระอภิธรรมเวลา 19.00 น. และประชุมเพลิงวันที่ 28 เมษายน เวลา 13.00 น.

ภรรยาพาลูกชายรดน้ำศพ

เวลา 15.30 น. แกนนำ นปช. อาทิ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. นางธิดา ถาวรเศรษฐ นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ นพ.เหวง โตจิราการ ร่วมพิธีรดน้ำศพนายกมล โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ประชาชื่นต้องระดมกำลังมารักษาความปลอดภัยรอบบริเวณ เนื่องจากอยู่ใกล้กับมวลชนกบปส.ที่เคลื่อนมาয়การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขณะเดียวกันมีผู้หญิงเสื้อแดงที่มาร่วมพิธีศพรายหนึ่ง ถูกยิงด้วยหนังสติ๊กได้รับบาดเจ็บ บริเวณแยกวัดเสมียนนารี ทำให้การรดของกมลคนเสื้อแดงประกาศขอให้คนเสื้อแดงที่จะเดินทางกลับบ้านหลังร่วมงานศพ งดใช้เส้นทางที่ กบปส.ชุมนุมอยู่

นางรุจิรา (สงวนนามสกุล) ภรรยา นายกมล กล่าวได้ว่า ได้พบบุตรชาย 2 คน ได้แก่ ด.ช.นาวา อายุ 11 ขวบ และ ด.ช.นาวิน อายุ 9 ขวบมาหาพ่อ เพื่อให้ทราบว่าได้จากไปแล้ว ตอนแรกบอกลูกว่า พ่อเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ แต่เมื่อลูกมาถึงวัด จึงทราบว่าเป็นลูกยิงทำให้ลูกชายทั้งสองมีอาการซึมเศร้าลงไป แต่ยังมีอาการเข้มแข็ง ไม่ได้ร้องไห้ ส่วนรายละเอียดด้านอื่นยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์

พอดใจ-เจอกันเมื่อปีใหม่

นายทิพย์ ดวงพาสูก อายุ 73 ปี บิดานายกมล กล่าวว่า เดินทางมาพร้อมนางสมหมาย ดวงพาสูก อายุ 68 ปี ภรรยา จากบ้านที่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อมาร่วมงาน ทั้งนี้ ได้พบกับนายกมลครั้งสุดท้ายเมื่อเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา โดยนายกมลพาภรรยาและลูกมาหา ซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยได้พบกันมาหลายปี และไม่ทราบวานายกมลเคลื่อนไหวทางการเมืองกับคนเสื้อแดง ทราบเพียงว่านายกมลเป็นกวี นักเขียน เมื่อทราบว่านายกมลถูกยิงเพราะเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ตกใจ และอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยหาตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว

ด้าน พ.ต.พูนทิศา พลพยุหเสนา บุตรชายพระยาพลพยุหเสนา กล่าวว่า นายกมลเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และสนิทสนมกันมานานแล้ว โดยจะพบเจอกันตามร้านอาหารย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นประจำทุกอาทิตย์ ก่อนจะมีเหตุการณ์ทางการเมืองรุนแรงเมื่อปี 2552-2553 ทั้งนี้ รู้สึกเสียใจมากที่นักเขียนฝ่ายประชาธิปไตยถูกฝ่ายเผด็จการทำร้ายอย่างป่าเถื่อน จากนั้นไปขอให้นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคนอื่นๆ จงเข้มแข็งอย่าจำนนต่อเผด็จการ

'จรัล' ระบุเหตุคล้าย 6 ตุลา

นายจรัล ดิษฐาอภิชัย ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การตายของนายกมลทำให้ทวนอดีตถึงเหตุการณ์ทางการเมืองหลัง 14 ตุลาคม 2516 เมื่อขบวนการประชาชน และนักศึกษาเติบโต ก็เริ่มมีการไล่ล่าจากเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเป็นระบบ โดยนายแสง รุ่งนิรันดรกุล นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นรายแรกที่ถูกล่าในเดือนกรกฎาคม 2517 เพราะเจ้าหน้าที่ปักใจเชื่อว่านายแสงเป็นคอมมิวนิสต์ และจัดตั้งนักศึกษาให้เคลื่อนไหว หลังจากนั้นขบวนการไล่ล่านักศึกษาและปัญญาชนก็เริ่มขึ้น ทั้งยังมีการกรณและฆาตกรรมจำนวนมาก

"อาจารย์บุญสนอง บุญโยทยาน เลขาธิการพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย ถูกยิงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2519 เป็นศพสุดท้ายก่อนจะเกิดเหตุการณ์ล้อมฆ่าหมู่ที่ศึกษา วันที่ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งกรณีที่ไม่หนึ่งถูกยิง นับเป็นศพแรกในสถานการณ์ขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันที่ถูกไล่ล่าเช่นกัน" นายจรัลกล่าว

เวลา 19.00 น. เริ่มพิธีสวดศพ บรรยากศภายในงานเป็นไปอย่างโศกเศร้า ทั้งนี้ มีผู้ส่งพวงหรีดมาไว้อาลัยจำนวนมาก เช่น พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายพานทองแท้ ชินวัตร พรรคเพื่อไทย นายจตุพร พรหมพันธุ์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กลุ่มนักโทษการเมืองเรือนจำชั่วคราวหลักสี่ คณะนิติราษฎร์: นิติศาสตร์เพื่อราษฎร เป็นต้น

พท.ปูดข่าวไล่ล่าเสื้อแดง

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษก พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า พท.ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนายกมล ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและพี่น้องประชาชนคนรักประชาธิปไตยที่ได้ต่อสู้ร่วมกับนายกมลมาโดยตลอด ส่วนสาเหตุนั้นให้เป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ความน่ากลัวคือนายกมลเป็นกวี เป็นแกนนำเสื้อแดงคนแรกที่ถูกยิงตายกลางเมืองหลวงของประเทศ ในขณะที่มี พ.ร.บ.ความมั่นคง

หากมาจากประเด็นการเมืองถือว่าเป็นการสังหารที่อันตราย รุนแรง

"ก่อนหน้านี้มีข่าวการตั้งทีมไล่ล่า ตั้งค่าหัวแกนนำเสื้อแดง ตั้งแต่ นายขวัญชัย ไพรพนา ประธานชมรมคนรักอุดรถูกยิง จนมาถึงไม่ว่าหนึ่ง ทั้งที่ความรุนแรงไม่ควรเกิดขึ้นกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือเกิดขึ้นกับคนที่แสดงจุดยืนทางการเมืองในสิ่งที่แตกต่าง เวลานี้คนเสื้อแดงตั้งข้อสงสัยในสิ่งที่แตกต่าง เวลานี้คนเสื้อแดงตั้งข้อสงสัยในทำที่ องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่" นายอนุสรณ์กล่าว

'ขวัญชัย' ชี้ตัดไม้ข่มนาม

นายขวัญชัย สวาคำ หรือไพรพนา ประธานชมรมคนรักอุดร กล่าวถึงการเสียชีวิตของนายกมล ว่าเป็นเรื่องน่าเสียใจที่การก่อเหตุมีเป้าหมายเอาถึงชีวิตกันแล้ว เห็นได้ชัดว่ามีกลุ่มต่างๆ แสดงตัวออกมาเชื่อมโยงถึงกันหมด กลุ่มที่ก่อเหตุมุ่งเอาชีวิตก็เพื่อต้องการตัดไม้ข่มนามกลุ่มเสื้อแดงนั่นเอง ทางผู้ตายก็เป็นแกนนำคนหนึ่งของคนเสื้อแดงและยังเป็นแกนนำของกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลมองกันว่า คนที่อยู่เบื้องหลังสั่งให้ก่อเหตุกำลังจะเปลี่ยนตัวเล่นใหม่

"สถานการณ์เอาถึงชีวิต ทำให้ผมต้องเรียกกลุ่มอาสาของชมรมคนรักอุดรที่มีอยู่ประมาณ 1 พันคน เข้ามาพูดคุยและอบรมในการเตรียมความพร้อมหลังจากนี้ โดยเฉพาะการส่งเข้าไปดูแลความปลอดภัยให้บรรดาแกนนำ นปช.ที่จะต้องยืนในที่สาธารณะ อย่างเช่นบนเวทีรวมพลังต่างๆ ในต่างจังหวัด" นายขวัญชัยกล่าวว่า ชมรมคนรักอุดรจะไปร่วมเคารพศพนายกมล และขอเป็นเจ้าภาพงาน 1 คืน รวมทั้งจะมอบเงินให้กับญาติจำนวนหนึ่ง

แดง 17 จว. เหนือร่วมอาลัย

ด.ต.พิชิต ตามูล แกนนำ นปช.แดงเชียงใหม่ กล่าวว่า ในนาม นปช.แดง 17 จังหวัดภาคเหนือ ขอแสดงความเสียใจ และไว้อาลัยการเสียชีวิตของไม่ว่าหนึ่ง โดยแกนนำจะประชุมกันในวันที่ 25 เมษายนนี้ เพื่อออกแถลงการณ์ประณาม และเรียกร้องเจ้าหน้าที่จับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษโดยเร็ว เนื่องจากการกระทำนี้อาจไม่เกรงกลัวอาญาบ้านเมือง

"การกระทำดังกล่าว เชื่อว่าเป็นเรื่องการเมืองเพื่อข่มขู่เสื้อแดงไม่ให้เคลื่อนไหว และไม่ทราบเกี่ยวข้องกับองค์กรเก็บขยะแผ่นดินหรือไม่ ส่วนตัวไม่ได้ให้ราคาองค์กรดังกล่าว เพราะเป็นเรื่องไร้สาระ แต่เชื่อว่าการสังหารไม่ว่าหนึ่ง แกนนำเสื้อแดงระดับกลาง อาจเป็นการจุดชนวนคนไทยฆ่ากันเอง จึงอยากให้ทุกฝ่ายมีสติ ไม่ใช่ใช้อารมณ์ตามลำตามล้าง ปล่อยให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนให้ความจริงปรากฏ" ด.ต.พิชิตกล่าว

ผวาขบวนการล่าสังหาร

ด้าน รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การเสียชีวิตของนายกมล ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นการสังหารในประเด็นทางการเมือง แต่ไม่ว่าจะเป็นการกระทำสังหารเพียงรายหรือสองรายเพื่อข่มขู่เช่นเดียวกับในกรณีของนายขวัญชัย ไพรพนา หรือจะเป็นการกระทำในลักษณะเดียวกับช่วงปี 2518-19 จนถึง 6 ตุลา

19 นักวิชาการ ผู้นำนักศึกษา ผู้นำกรรมกร และ ผู้นำชาวนา ถูกยิงตายรวมกันกว่าร้อยศพ เป็นข่าวเกือบทุกฉบับคำที่ติดต่อกันเป็นเวลาปีกว่า โดยตายเหมือนใบไม้ร่วง และจับคนยิงไม่ได้เลยแม้แต่รายเดียว เป็นการลอบสังหารทางการเมือง คาดว่าเป็นหน่วยล่ำลึงหารในยุคหนึ่งที่ไล่ฆ่าตามบัญชีรายชื่อที่เตรียมไว้

“ถ้าเป็นการล่ำลึงหาร จะเป็นเรื่องที่นากลัวอย่างยิ่ง เพราะจะมีการสังหารเกิดขึ้นอีก ส่วนเหตุผลในการมุ่งสังหารแกนนำรายย่อยหรือบุคคลที่เป็นผู้นำทางความคิด ไม่สังหารแกนนำรายใหญ่นั้น เป็นเพราะสามารถกระทำการได้ง่ายกว่า นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์ที่จะคาดหวังให้ประชาชนที่สับสนเกิดความหวาดกลัว แต่สมัยนี้ไม่เป็นเช่นนั้น ไม่มีใครกลัวอีกต่อไป” รศ.ดร.พิชิตกล่าว

ชีวแมนฯชี้สร้างความปลอดภัย

ขณะที่เว็บไซต์ต้องคำชีวแมนไรต์สวอธซ์เปิดเผยรายงานอ้างนายแมรด อัดัมส์ ผู้อำนวยการองค์การชีวแมนไรต์สวอธซ์ประจำภูมิภาคเอเชีย กล่าวถึงเหตุการณ์การฆาตกรรมนายกมล โดยเรียกร้องให้ทางการไทยเร่งสืบสวนคดีและนำผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้เร็วที่สุด

โดยนายอัดัมส์ระบุว่า เหตุฆาตกรรมนายกมล ที่โหดร้ายและรุนแรงในครั้งนี้ มีแต่จะทำให้สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่ตั้งเครียดอยู่แล้วยิ่งแยลง และรัฐบาลไทยต้องสืบสวนคดีนี้ให้เร็วที่สุดและนำผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์มา

ดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะสืบสวนจะไปในทิศทางใด

“การฆาตกรรมนายกมล ส่งผลให้เกิดบรรยากาศแห่งความกลัวขึ้นกับผู้ที่ต่อต้านกฎหมายหมิ่นสถาบัน รัฐบาลไทยต้องหาตัวผู้ฆ่านายกมล” นายอัดัมส์กล่าว

นปช.ยันไม่จับปืนต่อสู้

ด้านแกนนำ นปช. แถลงข่าวที่ห้างสรรพสินค้าพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว โดยนายธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ โฆษก นปช. กล่าวว่า การเสียชีวิตของนายกมล หลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเรื่องการเมือง แต่ทาง นปช.ไม่แน่ใจว่าสาเหตุเกิดจากอะไร แต่ฝากถึงแกนนำเสื้อแดงทั้งใน กทม. และต่างจังหวัดว่า ไม่ต้องตื่นตระหนก แต่ต้องไม่ประมาท สถานการณ์อย่างนี้หลายฝ่ายกังวลว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองหรือไม่

“แม้ นปช.พยายามบอกไปยังคนเสื้อแดงไม่ให้จับปืนสู้ แต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามถือปืนไล่ล่าคนเสื้อแดงเช่นนี้เราก็อาจจะห้ามไม่ไหวเหมือนกัน แต่ขอยืนยันว่า เราไม่ยุ่งให้เสื้อแดงหยิบปืนสู้แน่นอน” นายธนาวุฒิกล่าว และว่า นปช.จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมนายกมล คืนแรกที่วัดเสมียนนารี

จิตร์.-ทหารคลี่คลายคดี

นางธิดา ถาวรเศรษฐ ประธานที่ปรึกษา นปช. กล่าวว่า การยิงนายกมลเสียชีวิตนั้น ไม่ทราบว่าเป็นใครเป็นคนทำ อาจจะเป็นคนชุดเดียวกันกับที่ทำกับนายขวัญชัย โพรพนา ประธานชมรมคนรักอุดร ดังนั้นขอเรียกร้องไปยังตำรวจและกองทัพบว่า ต้องทำคดีให้กระจ่าง กรณีนายขวัญชัยชัดเจนว่าผู้กระทำเป็นทหาร ยังอยู่ในกองทัพ และการจากไปของนายกมล เป็นอุทหากรณ์ให้กับคนเสื้อแดง

“ขอแสดงความเสียใจอย่างเป็นทางการกับไม่ว่า ก.กนท. ผู้เป็นกวีราชกรร เพียงไม่กี่คนที่เลือกยืนอยู่ข้างประชาชน ฆาตกรรมของไม่ว่า ก.กนท. เป็นอุทหากรณ์ให้กับประชาชนที่จะแสดงให้เห็นว่า สิ่งอำมาตย์มีความอาฆาตและยกระดับความเกลียดชัง เป็นการกำจัดให้พ้นจากแผ่นดิน” นางธิดากล่าว

‘จุดพร’นัดชุมนุมใหญ่6พ.ค.

นายจุดพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. กล่าวว่า เหตุการณ์คนร้ายยิงนายกมล ไม่ใช่เรื่องที่ นปช. จะวิตก เพราะมีการกิจที่จะต้องสานต่อ จะนำคนเสื้อแดงต่อไปแน่นอน เบื้องต้น นปช.คาดการณ์ว่า ศาลนำอำนาจวินิจฉัยเรื่องนายกรัฐมนตรีวันที่ 7 พฤษภาคม ดังนั้น นปช.จะจัดการชุมนุมใหญ่ที่ถนนอักษะในวันที่ 6 พฤษภาคม

นายจุดพรกล่าวว่า มองในแง่ร้ายไว้ก่อนว่า แม้ศาลวินิจฉัยให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พ้นจากตำแหน่ง ก็ไม่มีทางที่จะพ้นตำแหน่งหมดทั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) จนทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองได้ เพราะยังมีรักษาการตำแหน่งรัฐมนตรีดูแลอยู่ และการจะมีนายกรัฐมนตรีต่อไปจะต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น และวันที่ 30 เมษายน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประกาศจะชุมนุมใหญ่ ครั้งสุดท้ายของสุดท้ายและสุดท้าย ดังนั้น สมรภูมิต่อสู้จึงจะไม่มีอยู่ที่เดือนพฤษภาคม

ลั่นต้องรื้อองค์การอิสระ

“เราต้องเปลี่ยนแปลงองค์การอิสระที่ไม่มีคุณธรรม ถ้าเป็นแบบนี้เขาไม่เอาเลือกตั้ง เราก็ไม่เลือก เศรษฐกิจล้มก็ปล่อยให้ไปอยู่กับแบบนี้ ดูว่าใครจะอดดีกว่ากัน เราเสนอเลือกตั้งแล้วไม่เลือก จะเสนอทำไม ไว้สบายใจวันไหนอยากเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ค่อยมาบอกเรา และบ้านเมืองต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีศาลรัฐธรรมนูญแบบนี้ รวมถึงองค์การอิสระแบบนี้ จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นองค์กรที่เป็นกลาง มีความเป็นธรรมและยึดโยงกับประชาชน” นายจุดพรกล่าว

‘เต็น’ ยืนยันให้ ‘มาร์ค’ วางมือ

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขานุการ นปช. กล่าวว่า นับแต่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองปี 2475 ยังไม่สะเด็ดน้ำว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน เพราะยังมีอำนาจของอำมาตย์ที่อยู่เหนือประชาชน มากดั้นครอบงำ มีอิทธิพล บงการ กลไกต่างๆ อยู่ ซึ่งอำนาจอำมาตย์ไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคล แต่เป็นโครงสร้างทางอำนาจที่สืบเนื่องมา ด้านนายกฯประกาศวางมือทางการเมือง ปัญหาความขัดแย้งก็ยังไม่จบ

“ถ้านายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้า นปช.จะให้นายกรัฐมนตรีวางมือเมือง ควรจะพิจารณาตัวเองก่อนด้วยว่า ควรวางมือทางการเมืองหรือไม่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยออกมาทำอะไรเพื่อรักษาอำนาจอธิปไตยของประชาชน อีกทั้งยังต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียของประชาชนจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมคนเสื้อแดงปี 2553 ด้วย” นายณัฐวุฒิกล่าว

ปชป.เสียใจ-จิตร์.สาบคดี

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษก ปชป. กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนายกมล ปชป.ไม่ต้องการเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นไม่ว่ากับใครหรือกลุ่มฝ่ายใดที่เห็นต่างทางการเมือง และไม่ต้องการให้หมิ่นยกประเด็นเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างสร้างความแตกแยก ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.ร.ส.) ควรทำหน้าที่ของตัวเอง โดยนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษอย่าให้ประเทศต้องตกเป็นเหยื่ออีกต่อไป

นายธาริต เฟิงดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวว่า ขณะนี้ยังถือเป็นคนถืออาญาทั่วไปที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจ ดีเอสไอคงยังไม่เข้าไปดำเนินการใดๆ นอกจากเก็บข้อมูลและข้อเท็จจริงเบื้องต้นไว้ แต่ในบทบาทของ ศอ.ร.ส.ต้องเข้าไปดำเนินการและตรวจสอบหาเบาะแส วิเคราะห์มูลเหตุที่เชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรมรายนี้

‘ธาริต’ไม่หวั่นปชป.ยื่นสอบสวน

นายธาริตยังกล่าวถึงกรณีนายวิรัตน์ กัลยาศิริ ฝ่ายกฎหมาย ปชป. ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สอบ ศอ.ร.ส. ฐานความผิดอาญามาตรา 157 กรณีออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 ว่า ศอ.ร.ส.ไม่ได้ทำอะไรที่เข้าช่วยความผิดใดๆ แถลงการณ์ที่ออกไป 7 ข้อเป็นการเรียกร้องและแจ้งเตือน ศอ.ร.ส.ยืนยันว่า ทำงานอย่างตรงไปตรงมา พร้อมมองว่า ผู้ที่ร้องเรื่องดังกล่าว มีความพยายามที่จะดิสเครดิตการทำงานของ ศอ.ร.ส.

คอ.รส.ขู่จับกบปส.80ราย ยิงM79ถล่มนสพ.เดลินิวส์

กรุงเทพฯ • “คอ.รส.” ออกแถลงการณ์ฉบับ 2 ไม่สมราคาคุย ชี้เป็นความเห็นฝ่ายบริหารกองทัพไม่มีเอี่ยว ขู่ฟอลเล่นงาน “ก้านันและพวก” รวม 80 ราย ส่งสำนวนอัยการ 1 พ.ศ. เตือนผู้ร่วมมือบอจติดร่างแห “เทือก” เดินหน้าปลุก รสท. “ยิงลักษณะ” ประชุมสภากลาโหมแบบเจ็บเท้า ปี “พบ.

เหล่าทัพ” คุมกำลังพลอยู่ในแถว พร้อมตรวจเข้มขนอาวุธตามชายแดน ช้อใจที่อุปบุนัดถกด้านเรื่องงบชาติมือ “บักตู” มั่นใจมีวุฒิภาวะหาทางออก!

เมื่อวันที่ 24 เมษายน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

อ่านต่อหน้า 8

คอ.รส.ขู่

ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (คอ.รส.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม คอ.รส.ว่า ขณะนี้คนมองว่านายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กบปส. มีอิทธิพลเชิญคนมาร่วมชุมนุม และตำ คอ.รส.เป็นศูนย์รวมสัตว์ทำงานไม่เป็นขั้นตอน ซึ่งแท้จริงแล้วคอ.รส.ทำงานเป็นระบบ โดยจะมีการออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ในประเด็นดำเนินการกับแกนนำที่ปฏิบัติผิดกฎหมายไปแล้วอย่างไร เพื่อให้เห็นว่านายสุเทพไม่มีอิทธิพลในการเคลื่อนไหว และเตือนประชาชนที่เข้าร่วมให้ระมัดระวัง ถ้ากระทำผิด คอ.รส.จะดำเนินคดีโดยเด็ดขาด รวมทั้งได้สั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เตรียมทีมจับกุมนายสุเทพ และพวก โดยระมัดระวังความเสียหาย

“การออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ฝ่ายกองทัพอากาศไม่ได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นเนื่องจากเป็นการดำเนินคดีตามกฎหมาย” ร.ต.อ.เฉลิมกล่าว

ร.ต.อ.เฉลิมยังกล่าวถึงกรณีพรรคประชาชนปัตตานียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เพื่อไต่สวน คอ.รส.กรณีออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ชัดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ว่า จะยื่นก็ยื่นไป มีหน้าที่ต่อผู้คดี ไม่มีปัญหาและไม่กังวล เพราะถูกยุบพรรคบอย ยุบก็ตั้งใหม่ ซึ่งเรื่องนี้จะไม่กระทบต่อการทำงานของคอ.รส. เพราะทำบนหลักการของกฎหมาย

นายชาติ เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะเลขานุการคอ.รส. กล่าวเช่นกันว่า ไม่กังวล เพราะคอ.รส.ไม่ได้ทำอะไรที่เข้าข่ายความผิดใดๆ แถลงการณ์ที่ออกไป 7 ข้อ เพื่อเรียกร้องและแจ้งเตือน ผู้ที่ร้องพยายามดิศเครติดการทำงานของ คอ.รส.

ต่อมานายฉวี พิรุณภูมิ คณะทำงานคอ.รส. ได้อ่านแถลงการณ์ คอ.รส.ฉบับที่ 2 ว่า ตลอดเวลา 37 วันที่ได้จัดตั้ง คอ.รส. ได้ทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยตลอดมาในระดับหนึ่ง โดย คอ.รส.ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินคดีแกนนำผู้จัดการชุมนุม ซึ่งกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยเฉพาะนายสุเทพพร้อมแกนนำอื่นๆ ซึ่งมีผู้ต้องหาทั้งหมด 80 คน ซึ่งขณะนี้การสอบสวนในคดีพิเศษดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะพนักงานสอบสวนจึงมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทุกคน ตั้งแต่ นายสุเทพกับพวก ตามฐานความผิด โดยกำหนดส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นไปยังอัยการในวันที่ 1 พ.ศ.นี้ และคาดว่าอัยการฝ่ายคดีพิเศษจะมีคำสั่งทางคดีและฟ้องผู้กระทำผิดได้ภายในวันที่ 10 พ.ศ. หากผู้ต้องหาคนใดที่ยังไม่เข้ามามอบตัวก็จะขอออกหมายจับหลังจากอัยการมีคำสั่งฟ้องดังกล่าว

นายฉวีกล่าวอีกว่า คอ.รส.ให้ความสำคัญต่อการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดเป็นสำคัญ เพราะจะเป็นผลให้สถานการณ์ความไม่สงบคลี่คลายไปได้ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา คอ.รส.จึงขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโปรดเข้าใจว่า การอภิปราย ชักจูง หรือปราศรัยชวนเชื่อของ

นายสุเทพกับพวก เป็นความพยายามของผู้ต้องหาที่หวังกระทำการเพื่อตัวเองและพวกพ้องที่กระทำความผิดและมีหมายจับในฐานะร่วมกันเป็นกบฏ จึงขอให้ใช้วิจารณญาณรับฟังข้อมูล และไม่หลงเชื่อที่จะเข้าร่วมชุมนุมใหญ่ในวันที่ 30 เม.ย.นี้

ขู่ผู้เข้าร่วมชุมนุม

“การเข้าร่วมชุมนุมกับแกนนำ กบปส. นอกจากอาจเป็นผู้ร่วมกระทำผิดตามกฎหมายแล้ว ยังอาจได้รับอันตราย โดย คอ.รส. ยืนยันว่าจะเร่งรัดจับกุมดำเนินคดีกับนายสุเทพกับพวกอย่างเร่งรีบต่อไป แต่คำนึงถึงความสูญเสียของเจ้าหน้าที่และประชาชนด้วย เพราะนายสุเทพกับพวก มีการด้อมล้อมด้วยอาวุธร้ายแรงต่างๆ ตั้งเป็นที่ทราบกันอยู่ ซึ่ง คอ.รส.มีได้มุ่งหมายดำเนินคดีกับแกนนำ กบปส.เท่านั้น แต่กำชับให้ดำเนินคดีกับแกนนำผู้กระทำผิดในทุกๆ กลุ่มที่ได้กระทำความผิดขึ้นในบ้านเมืองในพื้นที่รับผิดชอบของ คอ.รส.” นายฉวีแถลงก่อนทิ้งท้ายว่า แถลงการณ์ฉบับนี้เป็นความเห็นของฝ่ายบริหาร คอ.รส. โดยมีได้ขอให้ฝ่ายทหารร่วมแถลงหรือแสดงความคิดเห็นด้วย

ด้านความเคลื่อนไหวของนายสุเทพนั้น ยังคงนำแกนนำและผู้ชุมนุมเดินทางมายังสำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อเชิญชวนพนักงาน กฟภ.เข้าร่วมชุมนุมครั้งใหญ่ โดยมีนายพิสิษฐ์ สุรธยา รองผู้ว่าการอำนวยการ กฟภ. คณะผู้บริหารและพนักงาน กฟภ. คอยต้อนรับอย่างคึกคัก

“จะประกาศขั้นตอนการต่อสู้วันที่ 30 เม.ย. ครั้งนี้สู้ให้ชนะให้ได้ อาจใช้เวลา 3 หรือ

5 หรือ 7 วัน จะมีการปฏิบัติการหลายอย่าง ควบคู่การแสดงพลังของประชาชน โดยในวันที่ 27-28 เม.ย. กปปส.จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ 180 วันของการต่อสู้" นายสุเทพประกาศต่อหน้าพนักงาน กพท.

เมื่อเวลา 20.15 น. ที่เวที กปปส. สวนลุมพินี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการ กปปส. ปราศรัยเรื่อง ศอ.รส. ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 เรื่องการดำเนินคดีนายสุเทพ และแกนนำ กปปส. ว่า ขอยืนยันเราต่อสู้ภายใต้รัฐธรรมนูญ และมีสิทธิต่อสู้ในขณะนี้ เพราะรัฐบาลเป็นอัมพาต อีกทั้งรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นกบฏในช่วงที่มีทรราชครองเมือง ขอบอก ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ผอ.ศอ.รส. ด้วยว่าจะออกหมายจับก็ฉบับก็ออกมา ตนจะนำไปปิดฟ้านบ้าน

"ในแถลงการณ์ยังระบุว่า ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าร่วมชุมนุมใหญ่ในวันที่ 30 เมษายน ถ้าการข่าวเป็นอย่างนี้ก็แยแล้ว ระบายครั้งแพ้วระบายครั้ง เราไม่ได้บอกว่าจะชุมนุมใหญ่ในวันที่ 30 เมษายน. แต่จะแค่บอกว่าจะชุมนุมใหญ่ในวันไหน ประชาชนเข้าใจกันหมด มีแต่เหลี่ยมที่ไม่เข้าใจ ไ้โง่ หากพี่น้องเชื่อเฉลิมก็ให้นอนอยู่บ้าน แต่ถ้าเชื่อตัวเองก็ออกมาชุมนุมกัน" นายสุเทพกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากแถลงการณ์ ศอ.รส.จบ นายสุเทพได้โยนแถลงการณ์ดังกล่าวทิ้งลงพื้น พร้อมทั้งใช้เท้ากระแทบ 3 ครั้ง และกล่าวด้วยว่า "แถลงการณ์สันติแบบนี้ไม่เปลืองกระดาษหรือ ต่อให้วันนั้นจับสุเทพหรือแกนนำหมดทุกคน ก็จะมีกำนันสุเทพเกิดขึ้นเป็นล้านคน และประชาชน

ไม่มีวันหยุดแล้ว ต้องขจัดมารร้ายให้หมดสิ้นแผ่นดิน พวกเราไม่ได้หัวนเกรง เพราะพวกนายต้องตายแน่ๆ"

ส่วนที่สนามบินตรัง ข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ จ.ตรัง และจังหวัดใกล้เคียง ประมาณ 3,000 คน ก็ได้ร่วมให้กำลังใจ น.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เดินทางมาจังหวัดตรัง โดยนอกจากมอบดอกไม้ให้กำลังใจแล้ว ยังมีการอ่านแถลงการณ์สนับสนุน น.พ.ณรงค์ รวมทั้งประณามการยิงบ้านปลัด สธ.

เช่นเดียวกับที่ จ.มหาสารคาม บุคลากรทางการแพทย์ รพ.มหาสารคาม ได้ใช้เวลาพักเที่ยงแสดงพลังระดมผู้ก่อเหตุความรุนแรง พร้อมให้กำลังใจปลัด สธ.ที่มีจุดยืนต่อสู้อำนาจมืด

ยิ่งลักษณ์โอดยังเจ็บอยู่

วันเดียวกัน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ ร.มว.กลาโหม ได้ไปเป็นประธานประชุมสภากลาโหมครั้งที่ 3/2557 โดยก่อนเข้าประชุมได้เดินทางสักการะศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และให้สัมภาษณ์ถึงอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายว่า อาการดีขึ้นมาก แต่ยังไม่สามารถพับข้อเท้าหรือลงน้ำหนักได้เต็ม

ที่ และหากวันไหนเดินมาก ตกเย็นก็จะเกิดอาการบวมและเจ็บหน้าขา ตอนนี้อยู่ยังเจ็บอยู่ แม้จะถอดเสื้อก่อนที่ข้อเท้าซ้ายแล้ว

และหลังประชุม น.ส.ยิ่งลักษณ์ระบุว่า เป็นการประชุมปกติ ซึ่งเน้นเรื่องสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนเรื่องความมั่นใจในเหล่าทัพหรือไม่ จะไม่แทรกแซงการเมืองนั้น ตามหน้าที่กองทัพมีหน้าที่ดูแลเรื่องความมั่นคง ดังนั้น ไม่ว่าจะกองทัพอากาศหรือหน่วยงานราชการต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง คงปฏิบัติอย่างนี้

ต่อมา พ.อ.ภาชิป สว่างแสง โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลประชุมว่า เหตุการณ์การก่อความไม่สงบต่างๆ ทางการเมืองซึ่งมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีนำอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิดไปก่อเหตุนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ขอให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และผ.เหล่าทัพ กำชับกำลังพลระวังป้องกันและรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ตั้งหน่วย และพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งเข้มงวดกวดขันกำลังพลมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเด็ดขาด

"สถานการณ์ที่มีการชุมนุมของมวลชนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ส่งผลให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้โอกาสนี้ลักลอบขนยาเสพติดและอาวุธสงครามเข้ามาตามแนวชายแดน นายกฯ จึงขอให้ ผ.เหล่าทัพกำชับหน่วยในพื้นที่ให้เข้มงวดกวดขัน และเพิ่มมาตรการสกัดกั้นแนวชายแดนที่ติดต่อกับเพื่อนบ้านอย่างเคร่งครัด" พ.อ.ภาชิปกล่าว

มีรายงานว่า ตลอดทั้งวันมีกระแสข่าวว่ากองทัพเรือได้สั่งให้ตรวจสอบอาวุธในหน่วยทหาร หลังพบว่ามียาเสพติด 16 หายออกจากคลังบางส่วนในช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะกองพันซ่อมบำรุง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่มีข่าวว่าปืนเอ็ม 16 หายไป 12 กระบอก แต่ได้คืนมา 2 กระบอก

ผ.นาวิกฯ สั่งเช็กอาวุธ

พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เผยว่า ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบมีการใช้อาวุธสงครามในพื้นที่ชุมนุมหลายจุด ซึ่งหลังการตรวจสอบซ้ำปืนทั้งหมดอยู่ครบตามบัญชี ไม่ได้หายไปไหน และได้พูดคุยกับกำลังพลมาตลอด ซึ่งทุกคนรับทราบและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ทางนาวิกโยธินไม่มีเวลาคิดอะไร เพราะงานเต็มมือและกำลังพลมีอยู่น้อย สถานการณ์การเมืองก็เป็นเรื่องการเมือง

โดยก่อนประชุมสภากลาโหม น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้หารือหรือรอบร่วมกับ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ร.มช.กลาโหม, พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัด กท. และ ผ.เหล่าทัพ เป็นเวลา 30 นาที ซึ่ง พล.อ.นิพัทธ์กล่าวถึงการหารือหรือรอบว่า นายกฯ ห่วงใยเกี่ยวกับงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและกองทัพที่อาจมีปัญหาล่าช้า เพราะยังไม่สามารถ

จัดทำงบประมาณปี 2558 นายกฯ จึงสั่งให้ไปเชิญ ผ.บ.เหล่าทัพและสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และอาจต้องนำเรื่องไปหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการจัดหายุทโธปกรณ์ใหม่มาทดแทน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ.บ.ทพ. กล่าวว่า มาตรการดูแลชายแดนและป้องกันการนำอาวุธสงครามเข้ามาสร้างสถานการณ์เป็นเรื่องที่กองทัพปฏิบัติอยู่แล้ว ส่วนสถานการณ์ทางการเมืองเชื่อว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ มีวุฒิภาวะในการหาทางออกให้ประเทศ พร้อมหวังว่าแนวโน้มทางการเมืองน่าจะดีขึ้น ส่วนความเห็นต่อกรณี ศอ.รส.ออกแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ ก็คงเป็นไปตามที่ พล.อ.ประจัน จันตอง ผ.บ.ทอ. ออกมาให้สัมภาษณ์ไปแล้ว

เมื่อเวลา 3 ทุ่มกว่า เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงระเบิดชนิดเอ็ม 79 เข้าใส่สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เลขที่ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. โดยกระสุนตกที่บริเวณพื้นปูนคอนกรีตระหว่างอาคาร 9 ชั้น กับอาคารเดลินิวส์ทีวี ทำให้พื้นเป็นหลุมลึกประมาณ 5 เซนติเมตร กว้างประมาณครึ่งฟุต สะเก็ดระเบิดยังทำให้แอร์ ตัวอาคาร และเสาคอนกรีตเสียหายเป็นรูพรุนหลายแห่ง.

● **ศอ.รส.ส่งอัยการฟ้องสุเทพ-พวก 1 พ.ค.**

ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 เรื่อง การดำเนินคดีกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ และแกนนำ กปปส. และแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน ให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมชุมนุม โดยเนื้อหาระบุว่า ตลอดเวลา 37 วันที่ได้มีการจัดตั้ง ศอ.รส. ให้ทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการทั้งปวงให้เกิดความสงบเรียบร้อยได้ตลอดมาในระดับหนึ่งนั้น ศอ.รส.ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินคดีแกนนำผู้จัดการชุมนุม ซึ่งมีการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยเฉพาะนายสุเทพ เทือกสุบรรณ และแกนนำ กปปส. ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นคดีพิเศษ มีการสอบสวนร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ พนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพนักงานอัยการของสำนักงานอัยการสูงสุด ในข้อหาฐานความผิดร่วมกันเป็นกบฏ ร่วมกันก่อเหตุความไม่สงบในบ้านเมือง ร่วมกันยุยงให้ประชาชนล้วงละเมิดกฎหมาย ร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้ง ร่วมกันบุกรุกสถานที่ราชการ และในฐานความผิดอื่นๆ ซึ่งศาลอาญาได้ออกหมายจับนายสุเทพ กับพวก ในข้อหาฐานความผิดร่วมกันเป็นกบฏ ดังกล่าว พร้อมแกนนำอื่นๆ อีกหลายคน ซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหาพร้อมทั้งสิ้นถึง 80 คน

บัดนี้ การสอบสวนในคดีพิเศษดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะพนักงานสอบสวนจึงได้มีความเห็นควรส่งฟ้องผู้ต้องหาทุกคน ตั้งแต่ นายสุเทพ กับพวกที่เป็นแกนนำ กปปส. ตามข้อหาฐานความผิดดังกล่าว โดยกำหนดส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นดังกล่าวไปยังพนักงานอัยการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 นี้ ซึ่งคาดว่าพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษจะได้มีคำสั่งทางคดี และฟ้องผู้กระทำผิดได้ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 อันเป็นวันครบกำหนดฝากขังครั้งสุดท้ายของผู้ต้องหาบางคน โดยหากผู้ต้องหาคนใดที่ยังไม่เข้ามาพบตัวต่อพนักงานสอบสวนก็จะได้ออกหมายจับหลังจากพนักงานอัยการได้มีคำสั่งควรส่งฟ้องดังกล่าว



เลิกตั้งธง

การเฝ้าที่กำลังเดินมาสู่จุดสำคัญอีกครั้ง เมื่อองค์กรอิสระเตรียมชี้ขาดคดีความสำคัญในช่วงรอยต่อเดือน เม.ย. และเดือน พ.ค. โดยแต่ละเรื่องล้วนมีผลต่อความคงอยู่ของรัฐบาลแทบทั้งสิ้น

เริ่มที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ใกล้จะสรุปสำนวนคดีทุจริตจำนำข้าวในช่วงต้นเดือน พ.ค. หลังจากสอบพยานที่เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลไปแล้วหลายราย และมีแนวโน้มว่าจะไม่เชิญบุคคลมาให้ถ้อยคำตามที่ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ร้องขออีก เนื่องจากเห็นว่าไม่มีความจำเป็น .

ต่อด้วยศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนคดีการสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี จากกรณีโยกย้าย ถวิล เปลี่ยนศรี ออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในวันที่ 6 พ.ค. และคาดว่าจะมีการอ่านคำวินิจฉัยในอีกไม่กี่วันถัดจากวันไต่สวน

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปรากฏว่ามวลชนฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล ต่างต้องการให้องค์กรดังกล่าวตัดสินคดีตามความต้องการของตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งการตั้งธงเช่นนี้ถือว่าเป็นการกดดันองค์กรอิสระอย่างชัดเจนและไม่ต่างอะไรกับการไม่ยอมรับคำตัดสินล่วงหน้า

ทุบโตะไว้เลยว่า หากแต่ละฝ่ายยังมีธงอยู่แบบนี้ คงไม่สามารถทำให้ประเทศเกิดความสงบสุขได้ และที่สำคัญก็ไม่อาจถือได้ว่าตัวเองเป็นผู้รักชาติรักแผ่นดินและรักษาประชาธิปไตยได้อีก ■



‘สายหยุด’ ย้ำฟังพระบารมี

จี้ยังลักกษณ์ออก ยุติข้อขัดแย้ง

ตร.ชี้ 2 ปมสั่งเก็บ ‘ไม้หนึ่ง’ / ตู้นัดแดงรวมพลใหญ่
คดียิง “ไม้หนึ่ง” ไม่คืบ ตร.พุ่ง 2 ปม “เจ้าชู้-การเมือง” มีมิดบอมบ์เอ็ม 79 ถล่มเดลินิวส์
“จตุพร” ส่งสัญญาณแดงชุมนุมใหญ่ 6 พ.ค. ด้านนายกฯ มาตรา 7 ▶ อ่านต่อหน้า 8

■ ยุติ

ต่อจากหน้า 8

มีส่วนให้ประเทศเดินมาถึงจุดนี้

“คำตอบของประเทศไม่ใช่การเดินหน้าเลือกตั้ง และไม่สามารถวัดกำลังบนท้องถนน รวมถึงคำตัดสินของศาลคดีใดคดีหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความสงบได้ แต่จุดสำคัญต้องเดินด้วยแนวทางปฏิรูปประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญ ตามหลักการประชาธิปไตย จึงเสนอแก้ปัญหาความวุ่นวาย ด้วยการเดินสายพูดคุยกับทุกฝ่าย ทั้งภาคประชาชน หน่วยงานความมั่นคง ฝ่ายการเมือง และผู้ชุมนุมทุกฝ่าย โดยเริ่มจาก ในวันที่ 25 เม.ย. จะพูดคุยกับ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และพล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในวันที่ 28 เม.ย. นี้ จากนั้นจะพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนนำแนวคิดที่ได้ไปแลกเปลี่ยนกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ซึ่งยอมรับว่าแนวทางดังกล่าวอาจไม่ตรงกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด แม้แต่คนในพรรคประชาธิปัตย์ แต่มั่นใจว่าจะเป็นคำตอบระยะยาวให้กับประเทศพร้อมกันนี้ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าขอโอกาสทำงาน และอย่าเพิ่งปฏิเสธ พร้อมเชิญชวนให้ทุกฝ่ายให้

โอกาสของประเทศ” นายอภิสิทธิ์ กล่าวที่สวนลุมพินี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) และแกนนำ กปปส. อาทิ นายวิทยา แก้วภราดัย, นายชุมพล จุลใส, นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย, นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ พร้อมด้วยนายคมสัน ทองศิริ ประธานสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้นำมวลชนจากเวทีสวนลุมพินีจำนวนหนึ่งพร้อมทั้งมีมวลชนจาก (สรส.) เคลื่อนขบวนจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ไปตามถนนพระราม 4 เข้าและขึ้นทางด่วนที่ด่านพระราม 4 (ปอนโก) ลงที่ด่านดินแดง และเคลื่อนตามถนนวิภาวดี-รังสิต และขึ้นโทลล์เวย์ไปยังสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ถนนงามวงศ์วาน เพื่อดำเนินกิจกรรมพบปะพนักงานรัฐวิสาหกิจเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้แลกเปลี่ยนเรื่องการปฏิรูป ซึ่งถือเป็นวันที่ 6 ในการเดินรณรงค์

โดยเมื่อนายสุเทพและมวลชนเดินทางมาถึงกฟภ. มีพนักงาน กฟภ. ออกมารอต้อนรับ มอบดอกไม้ และมอบเงินสนับสนุนการชุมนุมให้กับนายสุเทพจำนวนมาก โดยพนักงานกฟภ.ต่างพร้อมใจใส่เสื้อสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำ กฟภ. ออกมารอต้อนรับ กปปส.

ทั้งนี้ นายสุเทพ ได้ลงจากรถที่ด้านหน้าประตู โดยมี นายพิสิษฐ์ สุรธยา รองผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และนายสุดเจริญ สมชม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟภ. ออกมารอต้อนรับ และมอบเสื้อแจ็กเกต กฟภ. ให้กับ

นายสุเทพ หลังจากนั้นจึงพานายสุเทพไปถวายเครื่องสังเวตต่อศาลพระภูมิเจ้าที่ และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 และได้พบปะทักทายกับพนักงาน กฟภ. ก่อนเข้าร่วมหารือกับผู้บริหาร และสหภาพแรงงาน กฟภ. ก่อนเดินทางกลับสวนลุมพินี

ต่อมาเมื่อเวลา 20.15 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ขึ้นเวทีสวนลุมพินี กล่าวว่า ขอขอบคุณมวลชนที่ร่วมเดินทางไปยัง กฟภ. เพื่อเชิญชวนร่วมชุมนุมกับกลุ่ม กปปส. ในการปฏิรูปประเทศ เพราะต้องมีการปฏิรูปพรรคการเมืองให้มีการบริหารงานในรูปแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

นายสุเทพ กล่าวอีกว่า ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 นั้น เป็นการข่มขู่การทำงานของศาลรัฐธรรมนูญและข่มขู่ประชาชนไม่ให้ร่วมชุมนุมกับกลุ่ม กปปส. ในวันที่ 30 เม.ย. ซึ่งยืนยันว่า ที่ผ่านมามตนเองยังไม่เคยนัดวันชุมนุมใหญ่เพียงแค่นี้จะแถลงวันชุมนุมใหญ่ในวันที่ 30 เม.ย. เท่านั้น รวมถึงยังเห็นว่า ศอ.รส. ไม่สามารถรักษาความสงบได้จริง เนื่องจากยังเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเวลา 21.00 น. เกิดเหตุคนร้ายยิงเอ็ม 79 ใส่ที่ทำการสำนักงานหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. โดยระเบิดตกบริเวณช่องทางเดินระหว่างตึก 9 ชั้น และตึก 3 ชั้น แรงระเบิดทำให้เกิดหลุมกว้าง 20 เซนติเมตร ลึก 5 เซนติเมตร แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่า เป็นการข่มขู่เกี่ยวกับการนำเสนอข่าว และมีที่ 3 เข้ามาก่อความวุ่นวาย